



รวดเร็วทันเหตุการณ์ สร้างสรรค์สังคม

คมชัด | AEC - TV - ONLINE

โฮมสุขอีसान มหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พฤศจิกายน 27, 2019

45 0





โสมสุขอีสาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

















วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิตรีฐิติ โรงแรมเจริญไฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายแพทย์สำเริง แหยมกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมสานพลังสร้างสุข “โสมสุขีอีสาน ครั้งที่ 2”

โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ดร.สุปริดา อุดลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ดำเนินการเสวนาโดย นายนพภา พันธุ์เพ็ง รองประธาน กขป. เขต 10 อุบลราชธานี แพทย์หญิงดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานวิชาการกลาง แพทย์หญิงดวงสุดา ดาวเศรษฐ์ ประธานคณะทำงานวิชาการกลาง นายวีระพล เจริญธรรม ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 8

ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2559 รัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นเครือข่ายโดยใช้พื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัดเป็นฐาน ทำงานแบบมีส่วนร่วม ในการสานพลังปัญญา พลังสังคมและพลังรัฐ จัดการประเด็นหรือปัญหาทางสุขภาพ ที่สำคัญของประชาชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่โดยมีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเรียกโดยย่อว่า “กขป.” ทำหน้าที่ กำหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ บูรณาการภารกิจ และอำนาจหน้าที่ เน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในสังคม และเป็นกลไกสำคัญ ที่เชื่อมร้อยองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการวิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ระดมองค์ความรู้ความคิดและทรัพยากรในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะ มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปพร้อมกับ การสานพลังการทำงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ในภูมิภาคอีสาน เขตสุขภาพพื้นที่ 7 – 10 จึงได้จัดประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ “มหกรรมสานพลังสร้างสุข “โสมสุขีอีสาน ครั้งที่ 2 ” โดยมุ่งเน้นกระบวนการสาน เสริม เต็มพลัง ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โหว่ แชร่ เชื่อม” บทเรียนนวัตกรรม และเป็นข้อเสนอ สู่การพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับภาค ประเด็นสำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหารปลอดภัย การจัดการขยะ การดูแลผู้สูงอายุ และการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์





การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสานพลังการพัฒนา และขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ เชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ต่อแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการนำไปสู่ แนวทางการแก้ปัญหา ของภูมิภาคอีสาน และเพื่อติดตาม ผลการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ของเขตพื้นที่ ในภูมิภาคอีสาน ทั้งที่ดำเนินการ ผ่านเครื่องมือ ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ และเครื่องมืออื่นๆ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) องค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ แกนนำเครือข่ายเชิงประเด็น องค์กรภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายสื่อสารสาธารณะ และผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานในครั้งนี้

ข่าว : วชิร คำสืบ

